



Thư Chúc Mừng Năm Mới

**CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN,
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE**

Đồng bào, đồng chí thân mến!

Nhân dịp đón Xuân Ất Tỵ 2025, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thân ái gửi đến đồng chí, đồng bào, chiến sĩ; quý Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; các chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, những người con quê hương Bến Tre trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; bạn bè, đối tác đang sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh tại Bến Tre, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, với những thời cơ thuận lợi và cả khó khăn, thách thức đan xen, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà đã thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới”, tạo nên nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển. Nhiều công trình trọng điểm để mở rộng không gian phát triển về hướng Đông được triển khai thực hiện quyết liệt, tạo tiền đề quan trọng cho định hướng phát triển Bến Tre trong thời kỳ mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng và Nhân dân được tăng cường. Kết quả đó, là động lực quan trọng, tiếp tục nâng lên niềm tin và khát vọng, tạo khí thế phấn khởi cho toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre vững bước vào năm mới và cho cả giai đoạn phát triển mới của tỉnh những năm tiếp theo.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và thực hiện các chỉ đạo trọng tâm của Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, sắp xếp tinh gọn bộ máy,... Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ, doanh nhân, người lao động nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tết đến, Xuân về trên mọi miền Tổ quốc, không khí vui tươi, phấn khởi về với mọi nhà, mọi người trên quê hương Đồng Khởi; Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với tình cảm và niềm tin sâu sắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống “Anh dũng Đồng khởi” chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc!

Chúc đồng bào, đồng chí và gia đình năm mới An Khang, Thịnh vượng!

Mừng Xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

XUÂN ẤT TỴ 2025

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE

